

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E พิเศษ/มูลนิธิรามาริบัติ/2566

ส่วนบริหารทั่วไป (สกก.รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ชป 6244

วันที่ 27 เม.ย. 2566

เรื่อง ขอเชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาริบัติและย่านนวัตกรรมโยธี

ศก 3638/3พด.6

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน	วันที่กำหนด
<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
เจ้าหน้าที่ท่านใดประสงค์จะบริจาคโปรดติดต่อมูลนิธิรามาริบัติโดยตรง	
	หมายเหตุ

สิทธิพงษ์

จตุ

(นายธีรฤดี อภิรักษ์ชิต)

ผบท.ลก. ปฏิบัติราชการแทน ลนค.

๓ พ.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผอ.สภค. ผอ.สภค. กาน.๑-๙ ขอ และนักคิดฝ่ายส่วนบริหารทั่วไป
เพื่อโปรดทราบ

จตุ

(นางสาวประทุมทิพย์ คุณาวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บ๑.

๓ พ.ค. ๒๕๖๖



มูลนิธิรามธิบดี
มูลนิธิพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมชลประทาน
เลขรับ ๖๖ ๖๒๙๔/๖
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖
เวลา.....

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลรามธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

ตลอดระยะเวลากว่า 54 ปีที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะโรงเรียนแพทย์ที่มีพันธกิจหลักทั้งด้านการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และด้านการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป โดยในแต่ละปี มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นต่อไปทำให้พื้นที่การให้บริการที่มีอย่างจำกัดเกิดความแออัดมากขึ้น แม้ว่าจะได้มีการขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มขึ้นในส่วนของอาคารสมเด็จพระเทพรัตนแล้วก็ตาม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่การให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยและผู้มารับบริการได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงได้ริเริ่ม “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี” ขึ้น ด้วยการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่สูง 25 ชั้น บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของด้านหน้าขององค์การเภสัชกรรม มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 278,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ใช้สอยของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เกือบ 3 เท่า และเป็นศูนย์การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจะเป็นอาคารหลักสำหรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสามัญทั่วไป

ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2571 แม้ว่าภาครัฐจะได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง แต่โครงการฯ ยังคงขาดงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท และจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญอีกกว่า 6,000 ล้านบาท ในกรณีนี้ มูลนิธิรามธิบดีฯ จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “การให้” เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรักษาพยาบาล ด้วยการร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิรามธิบดี” ธนาคารไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3 ธนาคารกสิกรไทย 879-2-00448-3 ธนาคารกรุงเทพ 090-3-50015-5 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2201 1111

มูลนิธิรามธิบดีฯ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตนี้เป็นอย่างยิ่ง พร้อมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งหลายทั้งปวง และอำนาจแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคร้ายไข้เจ็บและอุปัทวันตรายทั้งหลาย และสมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามธิบดีฯ